

ไทยประกันชีวิตเตือนขรก. อย่าหลงเชื่อ"ช่วยปลดหนี้"

นำเสนอเมื่อ : 9 ธ.ค. 2558

**“ไทยประกันชีวิต” ออกโรงเตือนขรก.ครุ-ตร.
อย่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มคนแอบอ้างว่ามีโครงการช่วยเหลือเพื่อปลดหนี้
เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิด เผยมีผู้ถูกหลอก จ่ายค่าตรวจสุขภาพไปแล้วที่อุดรฯ**

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏกระแสข่าวความเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือข้าราชการให้อยู่ดีมีสุข เพื่อปลดหนี้ให้แก่ข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจ โดยอ้างว่าโครงการได้รับการค้ำประกันจากบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯขอเรียนว่า ขอความดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเท็จ และเป็นกรหลอกลวงว่าบริษัทฯไทยประกันชีวิตค้ำประกันโครงการ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของข้าราชการครูหรือตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง

ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือข้าราชการให้อยู่ดีมีสุข ไม่ว่าจะเป็โครงการปลดหนี้ข้าราชการครู โครงการกองทุนพัฒนาการศึกษา โครงการรวมหนี้สินข้าราชการ โครงการเวนคืนภาษีเพื่อลดภาระหนี้ด้วยประกันชีวิตเปี่ยมสุข ฯลฯ รวมถึงการใช้แบบประกันทรัพย์ปันผล 85/1 ซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิตโดยยกเลิกการขายไปแล้วนั้น บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่อย่างใด และการกระทำใดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น เนื่องจากกลุ่มบุคคลนั้นมีใบอนุญาตของประเทศไทยประกันชีวิต

“เท่าที่ทราบข้อมูล กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่จังหวัดอุดรธานี แจงให้ข้าราชการเตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน โดยไม่ต้องขีดคร่อม รวมถึงมีข้าราชการครูที่ต้องเสียเงินค่าตรวจสุขภาพรายละ 500 บาทไปแล้ว โดยกลุ่มบุคคลที่กระทำนี้ อ้างว่าเพื่อจะได้ทำการเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกัน จึงอยากฝากเตือนถึงข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจ อย่าหลงเชื่อสมัครเขาเป็นสมาชิกโครงการเพราะขอความเท็จอันเป็นการหลอกลวงว่าบริษัทฯไทยประกันชีวิตค้ำประกันโครงการ เพราะอาจสูญเสียเงิน และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด” นางดวงเดือนกล่าว.

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 9 ธันวาคม 2558